

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 9 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2018.

1. Mô hình tăng trưởng dựa trên ít vốn hơn và đề xuất với các ngân hàng Việt Nam/ Nguyễn Đình Dũng, Lại Thị Thanh Loan// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 3 – 5

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các chuẩn mực Basel và tác động đến hoạt động kinh doanh ngân hàng; Khái niệm và lợi ích của mô hình tăng trưởng dựa vào ít vốn; và đề xuất ứng dụng mô hình tăng trưởng ít vốn với các ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng; Ít vốn; Chuẩn mực Basel; Kinh doanh ngân hàng

2. Quản lý sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Ngọc Cảnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 6 – 9

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đề tài “Quản lý sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” của thạc sĩ Nguyễn Ngọc Cảnh – Vụ trưởng vụ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ nhiệm. Đề tài gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng ngoại tệ trong lãnh thổ của một quốc gia. Chương 2: Thực trạng sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 3: Giải pháp khắc phục căn bản tình trạng sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 2015-2030.

Từ khóa: Ngoại tệ; Lãnh thổ Việt Nam

3. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến lãi suất huy động giai đoạn 2006 đến nay/ Nguyễn Thị Thanh Sơn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 10 – 16

Tóm tắt: Thời gian qua, công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, với xu hướng hội nhập sâu, độ mở và mức độ liên kết của hệ thống tài chính Việt Nam với của hệ thống tài chính quốc tế sẽ ngày càng lớn hơn. Theo đó, công tác điều hành chính sách tiền tệ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức như: Lãi suất huy động chịu tác động của những yếu tố chủ yếu nào? Trong đó, chính sách của nền kinh tế chủ chốt có ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam? Để giải đáp những câu hỏi đó, nghiên cứu này mô phỏng các tác động của môi trường kinh doanh đối với lãi suất huy động tại Việt Nam thông qua các mô hình kinh tế lượng. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác dự báo nhằm khuyến nghị những điều chỉnh thích hợp.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Lãi suất huy động; Hệ thống tài chính

4. Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam/ Phạm Thị Anh Thu, Nguyễn Thị Thùy Trang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 17 – 23

Tóm tắt: Bài nghiên cứu này góp phần đóng góp các bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam và sử dụng phương pháp hồi quy SCC được giới thiệu bởi Daniel Hoehle (2007) có ước lượng vững và mang tính hiệu quả hơn với dữ liệu của 25 NHTM Việt Nam, giai đoạn từ 2008-2016. Kết quả bài nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu, cho vay khách hàng và thanh khoản có tác động cùng chiều tới khả năng sinh lời. Ngoài ra, đối với các nhân tố khác, bài nghiên cứu còn cho thấy rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực hàng năm tác động ngược chiều tới khả năng sinh lời.

Từ khóa: Khả năng sinh lời; Ngân hàng thương mại Việt Nam; Kinh tế vĩ mô

5. Hệ thống tổ chức tín dụng ở Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô/ Lê Văn Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 24 – 26

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu diễn biến tích cực của huy động vốn và cho vay trong những tháng đầu năm 2018; Các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động của các tổ chức tín dụng tăng trưởng vững chắc; Hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đúng tôn chỉ và đúng mục đích; và một số khuyến nghị.

Từ khóa: Tổ chức tín dụng; Kinh tế vĩ mô

6. Tác động của “rủi ro” chính trị đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại các nền kinh tế mới nổi/ Đoàn Anh Tuấn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 38 – 44

Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu vai trò của yếu tố “rủi ro” chính trị đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại 20 quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên SFA để đo lường hệ số hiệu quả của ngân hàng, tác giả tìm thấy rằng biến động của yếu tố rủi ro chính trị tại các cuộc bầu cử quốc gia có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại khu vực này. Đối với ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu vốn, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng các ngân hàng thương mại quốc doanh có hiệu quả thấp hơn so với các ngân hàng thương mại tư nhân nắm quyền chi phối khác; trong khi đó không có sự khác biệt đáng kể về mức độ hiệu quả chi phí giữa các ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng tư nhân trong nước.

Từ khóa: Rủi ro chính trị; Hiệu quả hoạt động; Ngân hàng thương mại

7. Các mô hình kinh doanh Fintech trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Nhân// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2018 .- Tr. 45 – 49

Tóm tắt: Cuộc cách mạng 4.0 đã bắt đầu với tốc độ ngày càng nhanh. ứng dụng của cuộc cách mạng này không giới hạn với lĩnh vực nào từ sản xuất đến dịch vụ. Ngành ngân hàng cũng không ngoại lệ. Fintech đang phát triển bùng nổ từ năm 2010 đến nay, doanh thu tới 200 tỷ USD trên toàn cầu. Fintech cũng đang phát triển đa dạng trong nhiều lĩnh vực bảo hiểm, quản lý tài sản... và xu hướng này vẫn tiếp tục. Với tầm quan trọng và những cơ hội, tiện ích mà Fintech đưa lại thông qua khả năng tối ưu hóa tiện ích, tiết giảm chi phí, tạo ra những giá trị và trải nghiệm mới cho người sử dụng, Fintech sẽ là xu hướng tất yếu trong hoạt động tài chính ngân hàng trên phạm vi toàn cầu. Bài viết này tìm hiểu về các mô hình hoạt động của các Fintech trên thế giới từ đó đưa ra những đề xuất để góp phần vào việc phát triển Fintech ở Việt Nam.

Từ khóa: Fintech; Tài chính; Ngân hàng

Trung tâm Thông tin Thư viện